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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 

2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

6. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ  

7. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8.  นายยอดชาย อัศวธงชัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

10. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน และกลยุทธ์ 
11. นางป่ินดาว โรจนกุล Group Accounting Controller ฝ่ายบัญชี 

12. ผู้แทนจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

13. ผู้แทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ 

 

หมายเหตุ : สัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 

 

เริ่มการประชุม 

นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

(“COVID-19”) ซ่ึงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอันตรายของ 

COVID-19 และมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  จึงมีมติ 

ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม 

จ ากัด (“DAP”) ซ่ึงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว 
 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย จากจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  

39,513 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1493  ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด โดยแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 7 ราย และรับมอบฉันทะ 52 ราย  

นับจ านวนหุ้นได้ 4,890,700,546 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 8,592,816,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

56.9162 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จ านวนหุ้นท่ีเข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์

ประชุม ตามข้อบังคับข้อท่ี 30 ของบริษัทฯ 
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นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 9 ว่า ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรคสองก าหนดให้ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด

สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ท้ังนี้ ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2565 (วัน Record Date) 

บริษัทฯ มีหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดเท่ากับ 8,592,816,071 หุ้น  
 

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ 

นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมในวันนี้  

 

ล าดับต่อมา นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ท่ีประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานท่ีประชุม 

จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนในมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้  

ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซ่ึงระบุว่า เว้นแต่ 

ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 17 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือ 

จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

  

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ 

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนั้น จะน าคะแนนเสียงดังกลา่ว 

หักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

  

ในกรณีท่ีมีค าถามและไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษัทฯ จะตอบค าถามไว้ในรายงานการประชุม 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  เข้าร่วมการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย เพ่ือดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมท้ัง 

ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย  
 

ภายหลังจากท่ีเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ให้ท่ีประชุม

ทราบแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนส าหรับการ

พิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ จึงด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2564  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2564 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชญิประชุมในครั้งนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ 
 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้  

 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ  4,890,737,846 หุ้น  ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 4,890,737,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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หลังจากท่ีเลขานุการคณะกรรมการได้ประกาศผลการลงคะแนนในวาระท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะไม่

บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คราวต่อๆ ไปอีก ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา 

การประชุมให้กระชับ สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายๆ แห่ง  จากนั้น ได้มอบหมาย

ให้เลขานุการคณะกรรมการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อท่ีประชุม 

 

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและน าส่งต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน ตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมกับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเม่ือบริษัทฯ ก าหนดจัดประชุม 

ผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ก็จะแนบส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวน าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เม่ือผู้ถือหุ้นได้รับรายงาน

การประชุมแล้ว จึงสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และแจ้งข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบได้

ตามช่องทางที่บริษัทฯ ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีผ่านมาแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งก่อนก็สามารถน าเสนอได้ในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม  และในทางกฎหมายก็ไม่ได้

ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นเพ่ือรับรองรายงานการประชุมแต่อย่างใด   
 

เพ่ือให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และสามารถบริหารเวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังที่ท่านประธานฯ ได้กล่าว

แล้วข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นอีก  
 

ท้ังนี้ จากนี้เป็นต้นไป ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพรร่ายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้น 

ท่ีมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมดังกล่าว แจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมของท่าน ผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ หรือช่องทางท่ีบริษัทฯ เปิดให้แสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันท่ีบริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุม โดย

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมต่างๆ ของท่าน น าไปพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุม  และจะเผยแพร่

รายงานฉบับท่ีปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป  
 

ส าหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีแจ้งบริษัทฯ ในภายหลัง หรือตามท่ีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมในวาระ

อื่นๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป  บริษัทฯ จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหลังที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีการแจ้งข้อคิดเห็น

ต่อที่ประชุมต่อไป 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564”) ในรูปแบบ QR Code ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชญิ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอ

น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ  

 

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer สรุปรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท จัสมิน 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม JAS”/ “กลุ่มบริษัทฯ”) ในรอบปี 2564 ให้ท่ีประชุมทราบ 

 

นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ ในปี 2564 ได้เปิดเผยไว้

ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หัวข้อ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 

รำยได้ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 20,371 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 ประกอบด้วย 

รายได้จากการขายและบริการ จ านวน 19,301 ล้านบาท รายได้จากการกลับรายการหนี้สินของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 

(มหาชน) (“TTTBB”/ “3BB”) จ านวน 609 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จ านวน 461 ล้านบาท (ในจ านวนนี้เป็นรายได้ค่าบริหารดูแล 

และบ ารุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสง จ านวน 401 ล้านบาท และก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ

ลงทุนสุทธิจ านวน 22 ลา้นบาท)  
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รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ จ านวน 19,301 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3  โดยโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ ร้อยละ 93 มาจากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี 

(Broadband and Internet TV Business Segment) และร้อยละ 6 มาจากกลุ่มธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม (Provision, Design and Installation of Telecommunications Systems Business Segment)  

 

รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี  ในปี 2564 อยู่ ท่ี 18,033 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

จากปี 2563 จากจ านวนลูกค้าท่ีใช้บริการ 3BB ท่ีเพ่ิมขึ้น  โดย ณ สิ้นปี 2564 ลูกค้าท่ีใช้บริการ 3BB มีจ านวนท้ังสิ้น 3.65 ล้านราย 

เพ่ิมขึ้นจาก 3.42 ล้านราย ณ สิ้นปี 2563   

 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการอยู่ท่ี 1,131 ล้าน

บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2563  เนื่องจากรายได้จากการให้บริการวงจรเช่าในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท จัสเทล  

เน็ทเวิร์ค จ ากัด (“JasTel”)(โดยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการย้าย JasTel ซ่ึงเดิมถือหุ้นโดยบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ร้อยละ 100 ไปอยู่ภายใต้บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) (“JTS”) การด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  ดังนั้น ผลการด าเนินงานของส่วนงานนี้จะรวม JasTel เข้ามาด้วย)  ในส่วนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์  

ซ่ึงเริ่มรับรู้รายได้ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ท่ีผ่านมานั้น ในปี 2564 รับรู้รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ จ านวนประมาณ 9.6 

เหรียญบิตคอยน์ หรือประมาณ 16.5 ล้านบาท  
  

ส าหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ รายได้จากการขายและบริการในปี 2564 อยู่ท่ี 137 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2563 ซ่ึงมีรายได้จากการขาย 

และบริการจ านวน 295 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงานลดลง 

 

ค่ำใช้จ่ำย 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ท่ี 18,691 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วย 
1. ต้นทุนขายและบริการ ในปี 2564 อยู่ท่ี 13,483 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 โดยต้นทุนหลักๆ ประกอบไปด้วย ค่าเช่า 

เส้นใยแก้วน าแสง (OFC) ตามสัญญาเช่ากับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) และค่าเสื่อม

ราคาอุปกรณ์โครงข่าย  และต้นทุนการให้บริการในส่วนของธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวี 

2. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 อยู่ท่ี 4,692 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับ 

ปี 2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายท่ีลดลงหลักๆ มาจาก 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายส านักงาน จากนโยบาย Work 

From Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

3. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ส ารองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) ในปี 2564 มีการบันทึกอยู่ท่ี 287 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น

การต้ังส ารองหนี้สงสัยจะสูญของ 3BB โดย 3BB มีนโยบายตั้งส ารองท้ังจ านวนส าหรับลูกหนี้ท่ีค้างช าระเกิน 3 เดือน และ 
4. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2564 บันทึกอยู่ที่ 229 ล้านบาท 

 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิรวม 1,501 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ซ่ึงขาดทุนสุทธิ 3,134 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจ 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 จ านวน 2,062 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจงานจัดหา 

ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม   มีก าไรสุทธิในป ี 2564  จ านวน 119 ล้านบาท   ในส่วนของกลุ่มธุรกิจอื่นๆ   ก าไรสุทธ ิ

ในปี 2564 อยู่ท่ี 442 ล้านบาท  

 

ฐำนะกำรเงิน  

สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 95,635 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2563 โดย

รายการหลักๆ ประกอบด้วย  

1. สินทรัพย์สิทธิการใช้ จ านวน 50,488 ล้านบาท ซ่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า ซ่ึงเริ่มบังคับใช้ 

ต้ังแต่ต้นปี 2563 ก าหนดให้ผู้เช่าท่ีมีการท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีระยะเวลาการเช่ามากกว่า 12 เดือน  จะต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการ
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ใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบการเงิน   ในจ านวนนี้เป็นการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่าของ JASIF จ านวนประมาณ

กว่า 49,600 ล้านบาท) 
2. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จ านวน 34,005 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุน

อุปกรณ์ในการขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) และปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

รวมถึงลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจ IPTV  
3. เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 3,351 ล้านบาท หลักๆ เป็นเงินลงทุนใน JASIF ซ่ึงบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ไว้ใน

งบการเงินรวม และ 
4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ านวน 3,229 ล้านบาท ในจ านวนนี้รวมลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่าง 

บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (“JSTC”) และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มหาชน (“NT”) จ านวน 

2,518 ล้านบาท  

 

หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมท้ังสิ้นจ านวน 90,034 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปี 2563 

โดยรายการหลักๆ ประกอบด้วย 
1. หนี้สินตามสัญญาเช่า จ านวน 52,496 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า OFC (จ านวนร้อยละ 80 ของ OFC 

ท้ังหมด) ของ TTTBB ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 จ านวน 52,054 ล้านบาท  
2. ส ารองประกันรายได้ค่าเช่า (เป็นการต้ังส ารองหนี้สินตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ JASIF ส าหรับ OFC จ านวนร้อยละ 

20 ของ OFC ท้ังหมด) ณ สิ้นปี 2564 อยู่ท่ี 20,359 ล้านบาท ลดลง เม่ือเทียบกับปี 2563 จากการตัดจ าหน่ายส ารองประกันรายได้

ดังกล่าวในระหว่างปี ค่าเช่าในปี 2564 จ านวน 2,769 ล้านบาท และการปรับปรุงรายการส ารองประกันรายได้ค่าเช่าจากการ

เปลี่ยนแปลงสมมติฐาน (อัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล)  
3. หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินระยะยาวจากธนาคาร หุ้นกู้ระยะยาว เจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์)  

ณ สิ้นปี 2564 อยู่ท่ี 7,694 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2563 (จ านวน 2,102 ล้านบาท) จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และหุ้นกู้ระยะยาว โดยในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 TTTBB ได้ออกหุ้นกู้ระยะยาว จ านวน 1,373.50 ล้าน

บาท (ยอดท่ีบันทึกในงบการเงิน จ านวน 1,351 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้) 
4. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร จ านวน 2,682 ลา้นบาท หลักๆ เกิดจากการสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทย่อย และ 
5. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 2,792 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 5,601 ล้านบาท ประกอบด้วย 

- ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วจ านวน 4,296 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีทุนช าระแล้วท้ังสิ้นจ านวน 8,592.8 ล้านหุ้น 

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 9,029 ล้านบาท  

-  ขาดทุนสะสมจ านวน 10,439 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 1,591 ล้านบาท และ

ขาดทุนสะสมยงัไม่จัดสรร จ านวน 12,030 ล้านบาท   

 

นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชี ดังนี้ 

1. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (Investment Property) จากเดิมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายุติธรรม  โดยได้ปรับย้อนหลัง 

งบการเงินของปีก่อน เพ่ือแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น   

2. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากเดิมแสดงมูลค่าตามราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ส าหรับท่ีดินและอาคาร โดยรับรู้ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  
3. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการให้ประโยชน์ของอาคาร เป็นผลให้ค่าเสื่อมราคาท่ีจะรับรู้ในอนาคตลดลง  

 

เม่ือ Chief Financial Officer รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 จบลงแล้ว นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธาน-

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ Update ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ 

โดยแบ่งหัวข้อการรายงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ : (I) สรุปภาพรวมการด าเนินธุรกิจในปี 2564 ที่ผ่านมา (II) กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2565 

และ (III) สรุปแนวโน้มการด าเนินธุรกิจ (Business Outlook) ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2565 ความสรุปได้ ดังนี้  
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I. ภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2564 :   

   ธุรกรรมท่ีส ำคัญ :  

  ธุรกรรมท่ีส ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 ได้แก่ 

- การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564  โดยปรับให ้JasTel ไปเป็นบริษัทย่อยของ JTS ในขณะเดียวกนั 

ก็ปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจของ JTS และ JasTel ใหม่ โดยมุ่งเข้าสู่ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ และเทคโนโลยีทางด้านการเงิน 

(Financial Technology หรือ “FinTech”) เพ่ือให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ แทนการพ่ึงพิงรายได้จากธุรกิจ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแต่เพียงอย่างเดียว 

- การเริ่มทดลองเปิดเหมืองขุดบิตคอยน์ขนาดเล็ก โดย JTS ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ท่ีอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ซ่ึงด้วย

ข้อจ ากัดด้านแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ท าให้ต่อมา JTS เลอืกท่ีจะลงทุนเปิดเหมืองขุดบิตคอยน์แห่งใหม่ท่ีจังหวัดราชบุรีแทน 

โดยมีเป้าหมายให้เป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2567 โดยเหมืองดังกล่าวเปิด

ด าเนินงานแล้วในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564  

- การพยายามปรับโครงสร้างการจัดหาแหล่งเงินกู้ให้หลากหลายมากขึ้น และมีต้นทุนท่ีต่ าลง ซ่ึงได้ด าเนินการตลอดปี 2564 ท่ี

ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการเจรจากับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“SCB”) เพ่ือลดดอกเบ้ียเงินกู้

ลง ตลอดจนสามารถด าเนินการให้ 3BB ออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,370 ล้านบาท ในช่วงเดือนกันยายน 2564 โดยมบีริษัท

หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) (“KTBST”) เป็นผู้จัดจ าหน่าย  

- การโอนกิจการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ใช้รายย่อย จากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด (“TTTI”) มายัง 

TTTBB เม่ือวันที ่ 1 สิงหาคม 2564 ซ่ึงท าให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายทางภาษี และค่าธรรมเนียมกับส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ลงได้เกือบ 200 ล้านบาท 

ต่อปี 

 ผลกำรด ำเนินงำน 

- เม่ือพิจารณาธุรกิจของกลุ่ม JAS โดยภาพรวม จะเห็นว่า ในปี 2564 กลุ่ม JAS มีรายได้รวมเพ่ิมขึ้นเป็น 20,371 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 จากปี 2563 ในขณะท่ีขณะรายได้ของกลุ่ม JTS เติบโตขึ้นร้อยละ 14.1 จากการขยายตัวของ

ลูกค้ากลุ่ม B2B และการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ 

- ในปี 2564 จ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 3.6 ล้านราย หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

6.9 จากปี 2563 ในขณะท่ีฐานลูกค้า 3BB GIGATV เติบโตขึ้นอย่างมากเป็น 308,000 ราย หรือเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 700 

- ในปี 2564 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนท่ีวางไว้ โดยสามารถลดต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 700 ล้านบาท ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ มีขาดทุนลดลงจากจ านวน 3,134 ล้านบาท ในปี 

2563 เป็น 1,501 ล้านบาท ในปี 2564  
 

II. กลยุทธ์ทำงธุรกิจ :   
เพ่ือให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ ดังนี้ 

(1) ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  : มุ่งเน้นการเติบโตแบบออร์แกนิก (Organic Growth) และให้การเติบโตของธุรกิจไป

ตามตลาดรวม โดยเน้นเ พ่ิมความคุ้มค่าให้กับบริการเดิมของลูกค้า 3BB   รักษาไว้ ซ่ึง คุณภาพการให้บริการท่ีดี 

และรวดเร็ว ตลอดจนรักษา ARPU และผลตอบแทนการลงทุนที่ดี  

 

เพ่ือรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับบริษัทนานยิ่งขึ้น ในปี 2565 3BB ได้น าเสนอบริการใหม่ ๆ ดังนี้  

- บริกำร MyCashback ซ่ึงเป็นบริการเสริมใน 3BB member application บริษัทเปิดให้บริการดังกล่าวเม่ือวันท่ี  21 

กุมภาพันธ์ 2565 โดยลูกค้าสามารถได้รับเงินคืนจากการซ้ือสินค้าผ่าน e-commerce ต่างๆ เช่น Shopee และ Lazada 

- บริกำร GIGAHome ซ่ึงเป็นบริการเกี่ยวกับสมาร์ทโฮม (SmartHome) ประกอบด้วยกล้อง IP Camera ท่ีบันทึกภาพ 

บนระบบคลาวด์ และชุดสมาร์ท เซ็นเซอร์ (Smart sensor) ซ่ึงได้รับการรับประกันจาก 3BB เป็นบริการท่ีเพ่ิมความ

สะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากขึ้น ท้ังนี้ ลูกค้าของ 3BB สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ในราคาพิเศษ บริษัท 

มีก าหนดการให้บริการ GIGAHome ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565  

- บริกำร Fixed/Mobile Bundled Package ซ่ึงเป็นการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ผูกกับ SIM จากค่ายมือถือท้ัง 3 

ค่าย ในราคาท่ีคุ้มค่ากว่าเดิม ส าหรับลูกค้าของ 3BB บริษัทมีก าหนดการให้บริการ Fixed/Mobile Bundled Package  

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565    

- แพ็กเกจ Ultimate Giga Fiber ท่ีมีความเร็วมากกว่า 1 Gbps ส าหรับลูกค้าท่ีมีความต้องการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ท่ีมี
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ความเร็วสูงสุด บริษัทคาดว่าจะเริ่มให้บริการ แพ็กเกจดังกล่าวนี้ ได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565  

    

(2)   ธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวี  : มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ 3BB GIGATV ให้ได้ถึง 2 ล้านราย ภายในปี 

2567 เพ่ือเพ่ิมความผูกพันกับแบรนด์สินค้า (Customer Engagement) และลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate) อันเป็น

ผลมาจากการแข่งขันด้านราคาในตลาด 
 

ส าหรับกลยุทธ์ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวีนั้น นอกจากการเสนอบริการ 3BB GIGATV ให้ลูกค้า 3BB ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เพียงท าสัญญา 24 เดือนกับบริษัทแล้ว  3BB ยังได้น าเสนอบริการใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า 
ดังนี้  

- บริกำร TVOD ซ่ึงเริ่มให้บริการไปเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านมา บริการนี้มีกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี 

ภาพยนตร์ท่ีอยู่ในรูปแบบ TVOD จะเริ่มจากเรื่อง James Bond ท้ัง 21 ภาค 

- Advertising platform ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มให้บริการประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2565     เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆ 

 

 (3)  ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทเลคอม โซลูชัน (Digital Assets and Telecom Solution) ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ :

 เน้นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองขุดบิตคอยน์ และ FinTech โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2567 
 

บริษัทฯ วางเป้าหมายให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทเลคอม โซลูชัน ของกลุ่ม JTS เป็นธุรกิจท่ีสร้างการเติบโตด้านรายได้ของ

กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ต่อจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดย JTS มีแผนขยายก าลังการขุดบิตคอยน์ท่ีเหมืองขุดจังหวัด

ราชบุรี ให้เพ่ิมเป็น 5.5 ล้าน TH/s ภายในปี 2567 เพ่ือให้เป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

นอกจากนี้ JTS ยังมีแผนท่ีจะเข้าท าธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับเหมืองขุดบิตคอยน์ด้วย เช่น บริการด้านบล็อกเชน (Blockchain) 

พลังงานสะอาด (Green Energy) เทคโนโลยี แบตเตอรี่ (Battery Technology) และกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) อีก

ด้วย 

 

ส าหรับธุรกิจวงจรทางไกลระหว่างประเทศที่ JasTel ให้บริการอยู่ ก็มีแผนท่ีจะขยายโครงข่ายไปสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้าน 

IPLC ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing)  

ท่ีด าเนินการโดยบริษัท คลาวด์ คอมพิวต้ัง โซลูชั่นส ์จ ากัด (“CCS”) ก็มีแผนท่ีจะต่อยอดไปสู่บริการด้าน AI และ IoT เพ่ิมเติม 

 

อนึ่ง ปัจจุบัน มูลค่าหุ้นของ JTS เพ่ิมขึ้นสูงมาก บริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าหุ้นดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในรูปของหลักประกันในการออกหุ้น

กู้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต เพ่ือน าเงินไปใช้ในการ Refinance เงินกู้จาก SCB หรือน าไปใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ตลอดจนการขยายกิจการในรูปแบบอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการจ่ายเงิน

ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ต่อไปในอนาคตด้วย 

 

III. สรุปแนวโน้มกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม JAS ในปี 2565 :   

บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 จะเติบโตขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ประมาณร้อยละ 7-10 โดยรายได้จากธุรกิจ 

ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จะเติบโตขึ้นเป็น 2,300 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม   ส าหรับ EBITDA MARGIN ในปี 2565 คาดว่าจะอยู่

ในช่วงร้อยละ 70-72 และก าลังการขุดบิตคอยน์รวม ในปี 2565 จะเพ่ิมขึ้นจาก 30,000 TH/s ในปี 2564 เป็น 737,000 TH/s 
  

 หลังจากท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) กล่าวรายงานเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เลขานุการคณะกรรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย คือ  

คุณวิทูร โพธิสุวรรณชาติ ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 1,228,000 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้ : 
 “เนื่องจากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีท าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน อยากทราบว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมีก าไรจากการด าเนินงานท่ี Cover 

ผลกระทบมาตรฐานบัญชีดังกล่าวเม่ือใด” 
Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “คาดว่าผลกระทบจาก TFRS 16 จะยังคงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลด าเนินการขาดทุนในปี 

2565 อย่างไรก็ตาม EBITDA ยังคงมีอัตราการเติบโต เช่นเดียวกับรายได้ ท่ียังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 7-10 ดังท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบแล้ว คาดว่า บริษัทฯ จะเริ่มกลับมามีก าไรสุทธิได้อีกในปี 2566” 
 



8/16 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุมรับทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) และ Chief Financial Officer รายงาน  

(วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ) 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุม 

 

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ตามท่ีปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติ

ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

เ ม่ือประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อ ท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการ 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังต่อไปนี้ 

1.  คุณวิทูร โพธิสุวรรณชาต ิผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 1,228,000 หุ้น มีค าถามดังนี้ :  
1) “ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนท้ังในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมใช่หรือไม่” 

 Chief Financial Officer ตอบว่า :  “บริษัทฯ มีผลขาดทุนในงบการเงินรวมเท่านั้น ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ ยังคงมีบันทึกก าไร” 
2) “บริษัทฯ พิจารณาขายหุ้น JTS บางส่วนดีหรือไม่ จะได้เม็ดเงินท่ีมากกว่า เม่ือเทียบกับส่วนแบ่งก าไรท่ีจะได้จาก JTS ในแต่ละปี” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้น JTS อยู่ร้อยละ 50.9 ซ่ึงบริษัทฯ มองว่าเป็นการลงทุนที่ดี 

ไม่ใช่เพราะหุ้นของ JTS มีราคาสูง แต่เป็นการลงทุนในกลุ่มท่ีเกี่ยวกับธุรกิจบล็อกเชน คริปโทเคอร์เรนซี หรือฟินเทค ซ่ึงจะเติบโตในอนาคต 

และเป็นตลาดท่ีใหญ่มาก นอกจากนี้ เราสามารถ Position ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของอุตสาหกรรมนี้ได้หลายจุด แม้แต่ JAS ก็

สามารถเข้าไปอยู่ใน Value Chain นี้ได้ เราจึงอยากที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นใน JTS ไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นทางการเงิน  
บริษัทฯ ก็สามารถน าเอาหุ้น JTS ไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ โดยไม่จ าเป็นต้องขายหุ้นออกไป”  

 

2.  คุณเสาวลักษณ์ อวยพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ :  

1)  “อยากทราบว่าแนวทางการ Turnaround ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร” 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ดังที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่า ในเบ้ืองต้น บริษัทฯ พยายามท่ีจะลด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซ่ึงบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ส าเร็จในปี 2564 โดยสามารลดค่าใช้จ่ายลงได้

ถึงกว่า 700 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พยายามเพ่ิมรายได้ในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  โดยพยายามสร้าง

ฐานรายได้จากกลุ่ม JTS ให้มากขึ้น ซ่ึงหากก าลังการขุดเหมืองบิตคอยน์ของกลุ่ม JTS และเรื่องของหุ้นกู้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ รายได้ของ 

JTS จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฐานรายไดข้องกลุ่ม JAS เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ภายในระยะเวลา 2- 3 ปีนับจากนี้   นอกจากนี ้

ในส่วนของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ก็ยังมุ่งที่จะเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ ด้วยการสร้างบริการเสริมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการ

3BB GIGATV ซ่ึงนอกจากจะสามารถเพ่ิมรายได้ในอนาคตแล้ว ยังสามารถช่วยลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate) ของลูกค้า 3BB 

ไปยังค่ายอื่น อันเนื่องจากการแขง่ขันทางด้านราคาอีกด้วย ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยรวม หากเป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ นอกจาก Top line 

แล้ว ก าไรก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย และจะสามารถเป็นบวกได้ในปี 2566”  
 2) “ปีนี้ บริษัทฯ จะมีก าไรหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีเม่ือใด” 
Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “คาดว่า ในปี 2565 บริษัทฯ จะยังคงแสดงผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม และ

คาดว่า บริษัทฯ จะเริ่มมีก าไรในปี 2566”  

 3) “หลังจากมีธุรกิจของ JTS แล้ว สัดส่วนรายได้จากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะลดลงหรือไม่” 
Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วถึง

การขยายก าลังการขุดเหมืองบิตคอยน์ของ JTS ซ่ึงหากเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ สัดส่วนรายได้จากกลุ่ม JTS ก็จะเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนรายได้

จากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซ่ึง ณ ปัจจุบันอยูท่ีประมาณร้อยละ 93 ก็จะลดลง”  

 

 3. คุณวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 30,100,000 หุ้น มีค าถาม และแสดงความเห็น ดังนี้ : 
 1) “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้อีกในช่วงปีใด” 
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Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “ตามนโยบาย บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบัน ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสุทธิอยู่ อีกท้ัง 3BB ซ่ึงเป็นรายได้หลักก็ยังประสบผลขาดทุน จึงยังไม่สามารถ 

upstream เงินสด และ RE ขึ้นมายัง JAS ซ่ึงเป็นบริษัทแม่ได้  อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในปี 2566 บริษัทฯ น่าจะกลับมามีก าไรสุทธิ แต่การจะ

จ่ายเงินปันผลหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงหากในอนาคต บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้  โดยแม้ว่าผลการด าเนินงานรวมยังคงขาดทุน แต่ EBITDA ในปี 2565 คาดว่าจะมีอัตรา

การเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2564” 
2) “โดยส่วนตัว เข้าใจว่า การท่ีบริษัทฯ พิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในปีนี้ เป็นเพราะงบการเงินรวมติดลบ อย่างไรก็ตาม ในฐานะ 

ผู้ลงทุนระยะยาว เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายปันผลมา 1 ปีแล้ว จึงควรจ่ายได้แล้ว ประกอบกับในปี 2564 บริษัทฯ ก็มีก าไรบันทึก

อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท ซ่ึงตามนโยบายบริษัทฯ ก็น่าจะจ่ายปันผลได้ อยากทราบความเห็น

ของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว”  

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้วว่า หากยึดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 

บริษัทฯ  บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ แต่จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วง COVID- 
19 ประกอบกับการขยายการลงทุนภายในกลุ่มบริษัทฯ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของธนาคาร ซ่ึงมีเงื่อนไขท่ีเข้มงวดขึ้นมาก บริษัทฯ  

จึงเห็นควรท่ีจะงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 เพ่ือส ารองเงินสดท่ีมีอยู่ เพ่ือให้บริษัทฯ มีความม่ันใจว่าจะมีกระแสเงนิสดเพียงพอส าหรับ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ และเพ่ือการลงทุนท้ังในธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่” 
 3) “เป็นไปได้ว่าอาจจะจ่าย (ปันผล) ในปี 2566 หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า  : “บริษัทฯ ยังไม่ขอให้ค าม่ันเรื่องการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 แต่ขอเรียนท่านผู้ถือ

หุ้นว่า คาดว่า ในปี 2566 สถานการณ์ต่าง ๆ น่าจะดีขึ้น ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกระแสเงินสด ซ่ึงจะได้จากการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ 

และธุรกิจไอพีทีวี รวมถึงรายการอื่น ๆ เช่นจากกรณีของ JSTC ซ่ึงหากคดีสิ้นสุด ก็จะได้เงินสดเข้ามาอีก ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นของ 

JTS ซ่ึงสามารถน ามาใช้เพ่ิมสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้ จากเดิมท่ีบริษัทฯ พ่ึงพิงธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว ก็มี

ทางเลือกมากขึ้น ท าให้อาจจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้”  

 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เท่ากับ 4,890,809,846  หุ้น  ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย 4,890,809,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม  

 

นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซ่ึงก าหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ัวไปในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนขั้นต่ าท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) แล้ว จึงท าให้

ในปี 2564 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินท้ังสิ้นจ านวน 

485,444,784.80 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,296,408,035.50 บาท) และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 จากผล

ประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 เพ่ือส ารองเงินส าหรับการขยายการลงทุน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 
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ส าหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม 

 

เม่ือ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  เลขานุการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 1 ราย คือ คุณวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 

30,100,000 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้ : 

1)  “การท่ี JTS จ าหน่ายหุ้นกู้ไม่หมด จะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “JTS จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นรอบ ๆ และการสั่งซ้ือเครื่องขุดบิตคอยน์ก็

ด าเนินการเป็นรอบ ๆ ไป เช่นเดียวกัน และในความเป็นจริงแล้ว บริษัทฯ ก็มีทางเลือกในการระดมเงินอยู่หลายทาง” 

2) “JAS จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน JTS หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ใน JTS และการถือหุ้น

ในบริษัทย่อยถือเป็นอ านาจควบคุมของบริษัทแม่ด้วย” 

3) “JAS เคยถือหุ้นใน JasTel แต่ได้ขาย JasTel ให้แก่ JTS ไปเม่ือปีท่ีแล้ว ในราคาท่ีไม่แพง   ดังนั้น เม่ือ JasTel ไปอยู่ภายใต้ JTS แล้ว 

สัดส่วนท่ี JAS ถือ JasTel จึงเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50.91 อยากทราบว่า ในอนาคต หากธุรกิจของ JTS ดีขึ้น JAS 

จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนนี้อยู่หรือไม่ ” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ใน JasTel” 

4) “คาดว่า 3BB จะกลับมามีก าไรตามมาตรฐานบัญชีใหม่ในปีนี้ หรือปีหน้า” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  : “ปีหน้า” 

5) “ข่าวการขายธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้แก่ ADVANC เป็นเรื่องจริงหรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “เพ่ือขยายแผนการลงทุนของ TTTBB บริษัทฯ จึงแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ  

อยู่เสมอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ การเข้าลงทุน การซ้ือขายกิจการ 

ตลอดจนการประเมิน และการหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงขณะนี้   แนวทางต่าง ๆ ท่ีกล่าวข้างต้น เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ  ยังไม่ได้ส่งผลให้

เกิดธุรกรรมขึ้นแต่อย่างใด ซ่ึงหากเกิดธุรกรรมใดขึ้นจริง บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

เวลาท่ีเหมาะสม ต่อไป” 

6) “บริษัทฯ จะได้รับช าระหนี้คืนจาก NT เม่ือใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางชั้นต้น ในประเด็นทาง

กฎหมายบางประการ ท้ังนี้ คาดว่าคดีจะสิ้นสุดภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 นี้ และบริษัทฯ น่าจะได้รับช าระเงินคืนจาก NT อย่างเร็ว 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565”  

7) “เนื่องจากในปีนี้ 3BB มีผลประกอบการเป็นลบ อยากทราบว่า JAS จะมีโอกาสเพ่ิมทุนเพ่ือช่วยเหลือ 3BB ซ่ึงขาดทุนหรือไม่ ”  

Chief Financial Officer ตอบว่า  : “ขณะนี้ JAS ยังไม่มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมทุนแต่อย่างใด” 

8) “คณะกรรมการมีความม่ันใจในการท่ี JTS เช่าท่ีดินท่ีจังหวัดราชบุรี ของคุณพิชญ์ โพธารามิก เพ่ือการท าธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์  

ใช่หรือไม่ โดยส่วนตัว คิดว่าคุณพิชญ์ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JAS น่าจะสนับสนุนธุรกิจดังกล่าว และไม่น่าจะมีปัญหา” 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “บริษัทฯ ม่ันใจเกี่ยวกับการเช่าท่ีดินดังกล่าว ซ่ึงต่อไปจะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ

พลังงานสะอาดด้วย” 

9) “เป็นไปได้หรือไม่ท่ีในอนาคต JAS หรือ JTS จะเป็นโบรกเกอร์ของบิตคอยน์” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ขณะนี้ ยังไม่มีแผนท่ีเป็นจะเป็นโบรกเกอร์ของบิตคอยน์” 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจ าปี 2564 

 
มติท่ีประชุม  :  อนุมัติไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 

2564 ตามรายละเอียดท่ี Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,813,046 หุ้น  ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
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เห็นด้วย 4,890,606,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 

ไม่เห็นด้วย 206,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม 

 

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึง

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการพิจารณากลั่นกรอง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

1. นายวัชรินทร์   ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  6660 
 (เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563-2564 รวม 2 ปี) หรือ 

2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  3930 

 (เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557-2561 รวม 5 ปี) หรือ 

3.  นายณัฐวุฒิ   สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 
      (เป็นผู้ลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2562)  

  

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบ

บัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

 

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ EY ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กร

ต่างๆ เป็นอย่างดี รวมท้ังมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  

 

ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

  

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

เป็นจ านวนไม่เกิน 1,830,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ซ่ึงเท่ากับค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 

และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
 

ส าหรับค่าบริการอื่นๆ  ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด 

 

เม่ือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการ 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจ าปี 2565 

 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก EY ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,830,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,580,546 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 4,890,580,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ประธานฯ มอบหมายให้ นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม  

 

Chief Financial Officer แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการช าระหนี้คงค้างท่ีปัจจุบัน  

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่มมีอยู่กับสถาบันการเงิน (Refinance) และเพ่ือใช้ในการลงทุน  การขยายธุรกิจ  ตลอดจนเป็นเงินทุน

หมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม  บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดเบ้ืองต้นดังนี้ 
ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ  มีประกัน

หรือไม่มีประกัน  มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มีหรือไม่มีวันก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ีเสนอขายในแต่ละครั้งเม่ือนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้

ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ียังมิได้ไถ่ถอนท้ังหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี

จ านวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นท่ีเทียบเท่าเงินบาทจ านวนดังกล่าว   

    

โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว หรือท่ีบริษัทฯ ได้ท าการซ้ือคืนจะน ามานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ 

ท่ีบริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis) ภายในวงเงินท่ีขออนุมัติ 

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ : ช าระหนี้คงค้างท่ีปัจจุบันบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มมีอยู่กับสถาบันการเงิน (Refinance)  และ

เพ่ือใช้ในการลงทุน  การขยายธุรกิจ  ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัท

ในกลุ่ม รวมถึงให้บริษัทในกลุ่มกู้ยืมเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น   

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน

ในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

อัตราดอกเบ้ีย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

อายุของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ท้ังนี้ อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

การช าระเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด 

เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ 

ก่อนครบก าหนด 

: บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้  ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง 

การเสนอขาย : บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว ท้ังหมดหรือบางส่วน  ใน

ประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดย

ท าการเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา

สารหนี้ท่ีออกใหม่ (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือใช้แทนท่ี) (“ประกาศท่ี ทจ.17/2561”) 

รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ในครั้งนั้น  ท้ังนี้ บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือ

หลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้  และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้  เพ่ือ

ทดแทนหุ้นกู้ ท่ีเคยออกและเสนอขายไปแล้ว  ตามความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัท ฯ โดย 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  

(ก)  การก าหนดข้อก าหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น 

การก าหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จ านวนหน่วยหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขาย

ต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบก าหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ีย วิธีการช าระคืนเงิน

ต้นและดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย   เป็นต้น   
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(ข) การแต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน  ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  

(ทรัสตี) สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซ่ึงจะต้องมีการแต่งต้ัง 

ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

(ค) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข ในสัญญา หรือเอกสารต่างๆ หรือการอื่นใด ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

รวมถึงการขออนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือขอแก้ไขหรือผ่อนผันการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาหรือเอกสาร

ใดๆ เพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ การติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

หรือจ าเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรอง

อื่นๆ และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นกับหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

(ง) การแต่งต้ังหรือมอบหมายบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอ านาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพ่ือกระท าการต่างๆ ตามข้อ (ก)–(ค) 

ข้างต้น 

 

เม่ือ Chief Financial Officer แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการ 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,589,046 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 

เห็นด้วย 4,874,348,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6679 

ไม่เห็นด้วย 16,240,964 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3321 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ส าหรับปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม  

 

อนึ่ง ก่อนการพิจารณาวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการท่ีต้องออกตามวาระออกจากท่ีประชุม จากนั้น จึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ

ท้ังสิ้น 9 ท่าน จาก 10 อัตรา (บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน

อัตราของ ดร. โยธิน อนาวิล ที่ว่างลง) และกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครั้งนี้มี 3 อัตรา (ท่าน) ได้แก่ 

1.  ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง  กรรมการอิสระ 

2.  นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ 

3.  ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ อย่ าง

รอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ 

ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท้ัง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอชื่อเลือกต้ังกลับเข้า

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี คือ ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ซ่ีงเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  อีกท้ังยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กอปรด้วยความรู้ 
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ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อ ง ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ท้ังนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

    

ส าหรับข้อมูล และประวัติของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  บริษัทฯ ได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 13  
 

เม่ือเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดง

ความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 

มติท่ีประชุม  : อนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละราย
ดังนี้ 

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,890,589,046 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
 

1)  ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 4,890,382,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9958 

ไม่เห็นด้วย 206,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

2)  ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 4,878,568,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7542 

ไม่เห็นด้วย 12,020,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2458 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  

3)  นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เห็นด้วย 4,876,786,094 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7178 

ไม่เห็นด้วย 13,802,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2822 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

 ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ และนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กลับเข้าร่วมการประชุม  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้  

ต่อที่ประชุม  

 

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  

15 ล้านบาท ส าหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก

การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ รวมท้ังภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน 

ตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท  

ซ่ึงเท่ากับค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามท่ีเสนอไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุม 
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ส าหรับมติของวาระอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และเนื่องจากเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 จะไม่ได้ระบุชัดเจนเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัท ท่ีเป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความประสงค์ท่ีจะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระนี้  
 

เม่ือประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว เลขานุการ

คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีค าถามท่ีเกี่ยวข้อง

กับวาระนี้ เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และ

ค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 

 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ และค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ  ของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 4,860,489,045 หุ้น ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 4,830,005,135 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3728 

ไม่เห็นด้วย 52 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 30,483,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6272 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 2 ท่าน มีข้อ

ซักถาม ดังนี้  

1. คุณเสาวลักษณ์ อวยพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ : 

1) “อยากทราบเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจในปี 2565 ของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตว่าจะสามารถแข่งขันได้อย่างไร” 

นายยอดชาย อัศวธงชัย ในฐานะกรรมการบริษัท ตอบว่า  : “ส าหรับแนวโน้มของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยังคงเติบโต และมี

จ านวนลูก ค้าเ พ่ิมขึ้น  ส าหรับปี 2565 นี้  กลยุทธ์การแข่งขันของ 3BB จะประกอบด้วย  2 รูปแบบ คือการแข่งขัน 

ด้วยราคา และการเน้นบริการเสริมให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นบริการอินเทอร์เน็ตทีวี จะมี Streaming Content เพ่ิมขึ้นอีกหลายราย ซ่ึงขณะนี้

อยู่ระหว่างการเจรจา นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจกล้องวงจรปิด ซ่ึงบริษัทมีแผนจะเริ่มด าเนินการในช่วงประมาณปลายไตรมาสท่ี 2 หรือใน 

ไตรมาสท่ี 3 ปี 2565  และธุรกิจ IoT ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนลูกค้า และลด

อัตราการยกเลิกบริการ”  

2) “บริษัทฯ คาดว่ารายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตเท่าใด มาจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเท่าใด และมาจากกลุ่ม JTS เท่าใด” 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ตามท่ีเรียนให้ทราบแล้วใน Presentation ของวาระที่ 2 รายได้รวมน่าจะโตขึ้น

ประมาณร้อยละ 7-10 และรายได้ของธุรกิจท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2,300 ล้านบาท”  

3) “บริษัทฯ จะน าเอาเงินจากการขายหุ้นกู้ไปใช้อย่างไร” 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ส าหรับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น คุณชื่น

กมล Chief Financial Officer ได้ให้ชี้แจงใน Presentation ในวาระท่ี 6 โดยละเอียดแล้ว” 
 

2. คุณวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 30,100,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ : 
“กรณี ถ้าบริษัทฯ ได้เงินจาก NT จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลหรือไม่” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “กรณีถ้าบริษัทฯ ได้เงินจาก NT หากพิจารณาแล้วว่ากลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่อง

เพียงพอส าหรับการขยายธุรกิจ ก็มีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ” 
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เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว

ปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา 12.16 นาฬิกา 
 

 

 

     ลงชื่อ _____________________________ ประธานในท่ีประชุม 

                                         (นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์)  


